

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7209 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 10 năm 2014

V/v tham mưu giải quyết phản ánh,
kiến nghị của Công ty CP Vật tư
Nông nghiệp Nghệ An về quy hoạch,
đầu tư xây dựng nhà máy chế biến
tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 6949/VPCP-KTN ngày 09/9/2014, về việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An tại Công văn số 201/TT-TCTVTNN ngày 22/8/2014, về bổ sung quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, địa phương liên quan, xem xét nội dung phản ánh, kiến nghị của Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An tại Công văn trên (có phôi tờ kèm theo) và căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh các sai phạm trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Lượng thực Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk, tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2014./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TN&MT, KH&ĐT, TC;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng: NN&MT, NC;
- Lưu: VT, CN (Tr.24). *kt*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Dễm Ênuôi

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6949/VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2014

V/v chuyển văn bản

VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK LẮK	
Số:	13595
Ngày:	12/9/14
Chuyên:	

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 210/TT-TCTVTNN ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đề nghị dùng xem xét việc bổ sung quy hoạch và phê duyệt các dự án chế biến tinh bột sắn tại tỉnh Đắk Lắk (có bản chụp kèm theo)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên của Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đến Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cho Tổng công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc;
- Các Bộ: NN&PTNT, CT;
- TCT cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An (98 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) Tr. 22



**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**

Nguyễn Cao Lục

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
VTNN NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ^{Số 240/TT - TCTVTNN}

T. phố Vinh, ngày 22 tháng 8 năm 2014

CÔNG VĂN ĐẾN

GIỜ... NGÀY 19/8

Thời chuyển... NTN

Kính gửi: **Đồng Chí Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc**
Văn phòng Chính phủ

a. Try

Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An là đơn vị có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đơn vị đã được cổ phần hoá từ năm 2005 với tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước chiếm 30%. Năm 2008, sau khi Nhà nước thoái vốn Tổng công ty hoạt động theo mô hình cổ phần hoá 100% vốn của các cổ đông. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty đã có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực phục vụ nông nghiệp, nông thôn cũng như công tác an sinh xã hội. Rất vinh dự cho Tổng công ty là đơn vị mà cả tập thể và cá nhân đồng chí Tổng giám đốc đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”.

Năm 2012, được sự tin tưởng và tín nhiệm của Bộ Tài Chính, Bộ NN & PTNT, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, tập thể cổ đông cùng Ban lãnh đạo và cán bộ CNV Công ty cổ phần Lương thực Vật tư NN Đăklắk, Tổng công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã được lựa chọn là đơn vị tham gia mua lại cổ phần Nhà nước thoái vốn với tư cách cổ đông chiến lược tại Công ty CP Lương thực Vật tư NN Đăklắk. Tính đến ngày 01/4/2013, Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã tham gia đầu tư vốn với số cổ phần tương ứng chiếm tỷ lệ trên 54% vốn điều lệ tại Công ty CP Lương thực Vật tư NN Đăklắk. Đồng chí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty được Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị CP Lương thực Vật tư NN Đăklắk bỏ phiếu tín nhiệm bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty.

Với lợi thế của đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và giống cây trồng, Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã khẩn trương triển khai việc đưa một số giống cây trồng vào thị trường Đăklắk và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tổng Công ty đã tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cấp trang thiết bị. Đặc biệt xây dựng vùng nguyên liệu trồng sắn và cung ứng phân bón đầu tư cho vùng nguyên liệu với nhiều chính sách như: Cho vay phân bón không thu lãi suất trong khoảng thời gian từ khi đầu tư đến khi thu hoạch; bố trí cán bộ trực tiếp bám sát, hướng dẫn sản xuất thâm canh với quy trình bền vững, hạn chế tác động đến chất đất và môi trường; ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch cho người nông dân... với mục tiêu tăng năng suất cây trồng, ổn định nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tại hai nhà máy chế biến tinh bột sắn tại huyện Eakar và huyện Krông Bông, tỉnh Đăklắk. Kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Vật tư NN Đăklắk theo hướng bền vững, gắn kết lâu dài và gắn liền với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng các mô hình sản xuất khép kín, mô hình liên kết, mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất nông nghiệp. Điều đó đã góp phần tích

cực nâng cao thu nhập ổn định đời sống của người trồng sắn và đảm bảo vùng nguyên liệu dần ổn định phục vụ nguyên liệu sản xuất của hai nhà máy chúng tôi.

Theo Chúng tôi được biết UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn số 5921/UBND-CN báo cáo Phó Thủ Tướng về việc bổ sung quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 18 tháng 08 năm 2014. Nhưng nội dung của Công văn này có nhiều vấn đề sai thực tế và ảnh hưởng đến sự tồn tại của Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty chúng tôi tại Đắk Lắk cụ thể như sau:

- Về việc quy hoạch phát triển nguyên liệu: Hiện nay theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ Tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, trong đó có định hướng quy hoạch cây sắn ổn định khoảng 450.000 hecta nhưng hiện nay diện tích sắn trên cả nước đã là 544.100 hecta. Đặc biệt diện tích trồng sắn tại Đắk Lắk đã ổn định ở mức trên dưới 30.000 hecta là rất lớn so với bình quân cả nước nhưng UBND tỉnh lại cho phép tiếp tục mở rộng quy hoạch vùng trồng sắn là hoàn toàn không tuân theo quy hoạch của Thủ tướng chính phủ.

- Về việc tiêu thụ nguyên liệu sắn:

+ Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk năm 2013, 4 nhà máy sắn trên địa bàn tỉnh sản xuất 108.257 tấn sản phẩm nhưng cũng theo báo cáo lượng tiêu thụ sắn củ chỉ đạt 216.140 tấn là hoàn toàn sai với thực tế. Bình quân để sản xuất được 1 tấn thành phẩm thì cần ít nhất 3,5 đến 3,7 tấn củ sắn tươi, vì thế để sản xuất được 108.257 tấn tinh bột phải sử dụng tối thiểu 380.000 tấn củ sắn tươi chứ không phải là 216.140 tấn như báo cáo. Theo số liệu trong báo cáo 1143/SNN-CB ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn thì nhu cầu nguyên liệu của 4 nhà máy hiện tại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 602.500 tấn trong lúc chỉ thu mua được 386.418 tấn nguyên liệu để sản xuất tinh bột. Ngoài ra thông tin các nhà máy đều sản xuất hết công suất là hoàn toàn không chính xác. Trong năm 2013 Đắk Lắk có 4 nhà máy chế biến tinh bột sắn thì công suất thực tế cụ thể như sau: Nhà Máy Tinh Bột Sắn Thành Vũ chỉ sản xuất được 58.5% công suất, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn của công ty TNHH Quán Quân Tây Nguyên chỉ sản xuất được 27% công suất, nhà máy của Công ty chúng tôi sản xuất được 75% công suất theo công suất 1 năm sản xuất 250 ngày (Theo báo cáo của Sở Nông Nghiệp Đắk Lắk theo công văn số 1143/SNN-CB về việc đánh giá tình hình sản xuất, chế biến Sắn tại địa phương ngày 23 tháng 07 năm 2014). Nguyên nhân chung của thực trạng trên là do thiếu nguồn nguyên liệu.

+ Đồng thời khi UBND tỉnh khi xét Quy hoạch lại hoàn toàn không xét tới quy hoạch nguyên liệu cho nhà máy Ethanol mà tỉnh đã cấp phép và đã có giấy phép xây dựng với công suất 100.000 m³ sản phẩm/năm mặc dù nhà máy sản xuất Ethanol là nhà máy đang nằm trong chương trình phát triển của chính phủ để đưa xăng sinh học E5 và E10 vào áp dụng. Với nhà máy Ethanol này thì nhu cầu nguyên liệu hàng năm là rất lớn. Bình quân cứ 4 tấn củ sắn tươi sản xuất được 1m³ ethanol, như vậy riêng nhà máy này hàng năm đã có nhu cầu 400.000 tấn củ sắn tươi/năm. Ngoài ra 4 nhà máy tinh bột sắn hiện hữu có nhu cầu khoảng 602.500 tấn củ sắn tươi/năm. Và 1 nhà máy chế biến tinh bột sắn chưa có giấy phép nhưng đã và đang sản xuất với công suất mà theo chúng tôi đánh giá theo công suất thiết bị đạt xấp xỉ 100 tấn bột/ngày tương đương cần sử dụng 350 tấn

củ tươi 1 ngày thì mỗi năm cũng đã có thêm nhu cầu khoảng 80.000 tấn củ sản tươi. Chỉ xét hai yếu tố này hàng năm nhu cầu củ sản tươi của Đắk Lắk đã là trên dưới 1.100.000 tấn trong lúc hiện nay nguồn nguyên liệu chỉ đáp ứng được trên dưới 500.000 tấn. Con số trên chưa bao gồm nhà máy tại Xã Cupui huyện KrongBong công suất 850 tấn một năm dù chưa có bất cứ thủ tục gì nhưng đã xây dựng xong và đưa vào sản xuất từ tháng 4 năm 2014 đến nay đã sản xuất được hơn 5000 tấn. Đặc biệt củ sản là nguyên liệu không thể thiếu cho bà con nông dân phục vụ sản xuất chăn nuôi, bình quân cả nước hiện nay lượng củ sản cho phục vụ sản xuất chăn nuôi là khoảng 30% tổng nguồn cung nhưng UBND tỉnh Đắk Lắk hoàn toàn không xem xét tới yếu tố này. Chưa kể đến củ sản tươi là nguyên liệu không thể thiếu của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đều chưa được đánh giá đưa vào để xem xét nhu cầu đối với củ sản tươi. Như vậy xét về trước mắt và lâu dài nguyên liệu sản của Đắk Lắk không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ.

- Ngoài ra, trong lúc năng suất bình quân hiện nay của tỉnh chỉ trên dưới 17 tấn/hecta thì việc UBND đưa việc nâng năng suất sản bình quân lên 35 tấn/hecta là hoàn toàn theo ý chủ quan thiếu tính thực tế. Nhiều năm nhiều công ty đã đưa giống KM419, KM94 và nhiều giống ưu tú và phân bón chất lượng cao vào nhiều mô hình và đầu tư cho dân để tăng năng suất nhưng bình quân tối đa chỉ được khoảng 20 tấn/hecta. Bởi sở dĩ để tăng năng suất ngoài điều kiện giống, phân bón còn 1 số điều kiện khác như thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu..... Điển hình như Thái Lan là một nước có nền nông nghiệp rất phát triển có trình độ cao trong sản xuất và chế biến tinh bột sắn, là đất nước tiên phong trong sản xuất tinh bột và thâm canh cây sắn nhưng năng suất bình quân cũng chỉ đạt tối đa 21,6 tấn/hecta. Năng suất sản bình quân của thế giới năm 2011 cũng chỉ đạt 12,84 tấn/hecta (Nguồn FAO).

Việt Nam đã từng đã có rất nhiều bài học đắt giá về vấn đề quy hoạch, vì khi các nhà máy đầu tư nguyên liệu bài bản làm ăn có lãi thì các nhà máy lại thi nhau mọc lên ở khắp nơi, cạnh tranh thiếu lành mạnh rồi tất cả đều rơi vào trạng thái thua lỗ, nợ xấu ngân hàng tăng nhanh, thu nhập lao động bấp bênh, nguyên liệu của người dân không có ai tiêu thụ, ví dụ điển hình như đối với các sản phẩm: Xi Măng, sắt thép, thủy sản, Mía Đường và gần đây nhất là Cao Su. Hiện nay lượng Đường sản xuất trong nước đã vượt quá nhu cầu tồn kho trong nước hàng trăm nghìn tấn, nông dân trồng mía lao đao với giá mía quá thấp không đủ công chăm sóc. Nếu UBND không xem xét một cách tổng thể để rồi quy hoạch một cách không khoa học thì sắp tới nông dân trồng sắn và các nhà máy sản xuất chế biến tinh bột sắn rồi sẽ lặp lại bài toán Mía Đường.

- Về nội dung phản ánh công ty chúng tôi độc quyền ép giá thu mua nguyên liệu là hoàn toàn thiếu căn cứ và hoàn toàn sai thực tế. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 3 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chế biến tinh bột sắn đang cạnh tranh với nhau rất quyết liệt để có nguyên liệu sản xuất. Đồng thời, UBND Tỉnh báo cáo nội dung giá sắn ở Đắk Lắk thấp hơn khu vực khác từ 100 đến 300 đồng/kg là thiếu căn cứ. Một mặt nguyên liệu trong tỉnh không đáp ứng nhu cầu của công ty chúng tôi và mặt khác giá thu mua nguyên liệu của các tỉnh khác thấp hơn giá thu mua tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vì thế hàng năm Công ty chúng tôi đều phải mua thêm nguyên liệu ở các tỉnh khác về sản xuất. Số liệu công ty chúng tôi mua ngoại tỉnh

như phản ánh của bảng số liệu dưới đây (Số liệu đã được Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tại nhà máy):

Tình hình thu mua nguyên liệu tại nhà máy chế biến tinh bột sắn Eakar:

Năm	Tổng Thu Mua	Nguồn Hàng		Tỉ Lệ %	
		Trong Tỉnh	Ngoài Tỉnh	Trong tỉnh	Ngoại tỉnh
2012	125,420	100,126	25,126	79,97	20,03
2013	145,089	89,082	56,007	61,40	38,60
6 tháng 2014	97,310	41,464	55,846	42,61	57,39

Nguồn hàng ngoài tỉnh gồm các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Nông

Đồng thời giá vì sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt nên giá thu mua nguyên liệu của công ty năm 2013 đã tăng rất nhiều so với năm 2012 cụ thể như bảng dưới đây tại nhà máy chế biến tinh bột sắn Eakar:

Tháng (năm 2012)	Giá NL bình quân(đ/tấn)	Tháng (năm 2013)	Giá NL bình quân (đ/tấn)
1	1.616.710	1	1.703.840
2	1.510.890	2	1.820.700
3	1.331.070	3	1.964.540
4	1.352.150	4	2.092.190
5	1.565.370	5	2.094.230
6	1.633.060	6	2.228.930
7	1.638.830	7	2.183.520
8	1.665.720	8	2.148.190
9	1.708.060	9	2.164.600
10	1.754.630	10	2.006.300
11	1.803.130	11	2.017.630
12	1.764.430	12	1.899.000

- Về nội dung sự phù hợp với quy hoạch ngành trong báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk chúng tôi có một số ý kiến phản hồi như sau:

+ Đối với ngành nông nghiệp Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của thủ tướng chính phủ nêu rõ ổn định diện tích sắn ở mức 450.000 hecta nhưng hiện nay diện tích sắn trên cả nước đã đạt 544.100 hecta (Theo nội

dung công văn số 2071/BNN-CB ngày 27 tháng 06 năm 2014). Nhiều năm liền Đăklăk ổn định diện tích ở mức 30.000 hecta đã là rất lớn so với bình quân cả nước nhưng UBND tỉnh lại có chủ trương mở rộng quy hoạch vùng trồng sản sẽ càng phá vỡ Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

+ Nội dung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăklăk đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đã bị đưa ra khỏi chương trình kỳ họp lần 3 của HĐND tỉnh Đăklăk nhưng UBND tỉnh lại báo cáo Phó Thủ Tướng : Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương hiện tại được rà soát, điều chỉnh bổ sung (trong đó có các dự án chế biến tinh bột sắn) đã được các Bộ, Ngành Trung ương có ý kiến, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đăklăk thông qua. (Theo thông tin công báo về việc loại bỏ chương trình rà soát bổ sung Quy hoạch tại kỳ họp HĐND kỳ 3 năm 2014 trên website của UBND tỉnh Đăklăk www.daklak.gov.vn)

+ Đối với việc Quy hoạch vùng nguyên liệu cho 4 nhà máy mới. Mặc dù UBND tỉnh Đăklăk đã nhận được ý kiến của Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn tại Công văn số 2071/BNN-CB ngày 27 tháng 6 năm 2014 và của Bộ Nông Nghiệp Và PTNT tại Công văn số 6310/BCT-CNĐP ngày 08/07/2014 về việc yêu cầu rà soát lại quy hoạch diện tích trồng sắn tại địa phương gắn với quy hoạch nhà máy chế biến, trên cơ sở cân đối nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy hiện có, nhưng UBND tỉnh không tuân theo và tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phải sớm thống nhất quy hoạch vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn dự kiến đầu tư trong thời gian tới (Theo công văn số 4966/UBND-CN ngày 17 tháng 7 năm 2014). Khi nhận được yêu cầu này Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăklăk đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc Sở Nông Nghiệp đang tiến hành triển khai quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Đăklăk đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030, trên cơ sở đó mới xem xét khả năng quy hoạch vùng nguyên liệu cho các nhà máy dự kiến đầu tư (Theo công văn số 1126/SNN-TrTr ngày 21 tháng 07 năm 2014). Như vậy, hiện nay vùng nguyên liệu cho các nhà máy mà UBND tỉnh nêu trong báo cáo chưa có quy hoạch vùng nguyên liệu. Cụ thể về vùng nguyên liệu mà UBND tỉnh quy hoạch cho 4 dự án trong báo cáo đều chồng lấn với vùng nguyên liệu công ty chúng tôi đã đầu tư và được phê duyệt. Thứ nhất dự án tại Xã Krong Á huyện M'Drăk và xã Krong Jing Huyện M'Drăk là đặt trên vùng nguyên liệu mà công ty chúng tôi dày công đầu tư từ năm 2004 đến nay (Theo Hồ sơ đầu tư niên vụ 2013). Đối với Nhà máy đặt tại xã EaPal huyện Eakar, vùng nguyên liệu quy hoạch chồng lấn lên địa bàn mà UBND tỉnh Đăklăk đã quy hoạch cho công ty chúng tôi, nhà máy được đặt trên địa bàn xã mà UBND tỉnh Đăklăk đã phê duyệt vùng nguyên liệu cho công ty chúng tôi theo Quyết định số 1634/QĐUB ngày 23 tháng 8 năm 1996 (Theo Quyết định 1634/QĐUB ngày 23 tháng 08 năm 1996). Đồng thời dự án này chính UBND tỉnh Đăklăk cũng đã có công văn trả lời huyện Eakar là trước mắt chưa xem xét việc bổ sung vào quy hoạch và xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Huyện Eakar (Theo Công văn số 1494/UBND-CN ngày 11 tháng 3 năm 2014). Đối với nhà máy tại Xã Cupui huyện KrongBong, dù chưa có bất cứ thủ tục gì nhưng đã xây dựng xong và đưa vào sản xuất từ tháng 4 năm 2014 đến nay. Vùng nguyên liệu của xã này cũng là vùng nguyên liệu mà công ty chúng tôi đã dày công đầu tư nhiều năm.

Như vậy 4 nhà máy mà UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trương cho phép đầu tư đều có vùng nguyên liệu chồng lấn với vùng nguyên liệu của các nhà máy hiện hữu.

Từ những thực tế trên Tổng công ty kính đề nghị Phó Thủ tướng chính phủ xem xét chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện đúng như Công văn số 2071/BNN-CB ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn và Công văn số 6310/BCT-CNĐP ngày 08/07/2014 của Bộ Công thương dùng xem xét việc bổ sung quy hoạch và phê duyệt các dự án chế biến tinh bột sắn tại Đắk Lắk chỉ đạo các bộ ngành liên quan rà soát tìm hiểu thực tế tình hình nguyên liệu tại Đắk Lắk để có chỉ đạo phù hợp với thực tế của tỉnh để đảm bảo cho những doanh nghiệp đã dày công đầu tư mở rộng nguyên liệu không bị doanh nghiệp khác vào đầu tư trên vùng nguyên liệu mà doanh nghiệp đã đầu tư mở rộng. Đồng thời để đảm bảo cho ngành sản xuất tinh bột được ổn định phát triển gắn bó bền vững với hàng triệu bà con nông dân trồng sắn để tránh xảy ra bài học tương tự Mía đường, Cao su, Thủy sản, Sắt thép...Kính đề nghị Phó Thủ Tướng chính phủ xem xét chỉ đạo các bộ ngành liên quan rà soát, đánh giá nhu cầu, nguồn cung của thị trường thế giới và tổng thể tình hình sản xuất chế biến tinh bột sắn trong nước để có quyết sách mang lại hiệu quả kinh tế nhất cho kinh tế Việt Nam và cho bà con nông dân trồng sắn trên toàn quốc.

Trân Trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NN&PTNT
- Bộ Công thương
- Lưu Văn thư

TỔNG CÔNG TY CP VTNN NGHỆ AN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



Trương Văn Hiến